

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH SON LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*

Số 928-CV/HNDT

V/v tiếp tục tập trung phòng, chống
dịch bệnh Covid-19

Son La, ngày 05 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tiếp tục tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

1- Phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch Covid - 19; phối hợp rà soát, truy vết và đưa vào các khu cách ly tập trung các đối tượng theo quy định và theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Vận động cán bộ, hội viên đã tiếp xúc với đối tượng về từ vùng dịch phải khai báo y tế và lịch trình di chuyển; báo cáo kịp thời danh sách với cấp có thẩm quyền và tổ chức Hội cấp trên trực tiếp.

2- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ tất cả các trường hợp đi về từ các khu công nghiệp, nhà máy trở về địa bàn tỉnh (*Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hoà Bình ...*). Phối hợp với cơ quan chức năng yêu cầu học sinh, sinh viên, người đi làm ăn xa, người đi thăm thân ngoài tỉnh đến trạm y tế xã, phường, thị trấn để xác định tình trạng sức khỏe, khai báo y tế trước khi trở về nhà. Phối hợp rà soát các trường hợp trên chuyến xe Thành Công, biển kiểm soát 27B-004.55 (*chạy từ cầu Bạch Đằng, Hải Phòng về Điện Biên*) vào tối ngày 02/02/2021 có dừng, đỗ, xuống xe tại Sơn La với cơ quan y tế gần nhất (*theo Thông báo khẩn số 03/TB-KSBT của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Sơn La*).

3- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, không để người dân hoang mang, vừa sản xuất, vừa chống dịch. Không tổ chức các hội nghị, cuộc họp, liên hoan, các sự kiện tập trung đông người. Phối hợp tốt với các cấp, các ngành triển khai sớm, chủ động và kiên định biện pháp chống dịch “*Ngăn chặn – Phát hiện – Cách ly – Khoanh vùng – Dập dịch*” và bình tĩnh, tự tin, chủ động, quyết liệt, thần tốc, bốn tại chỗ (*lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ*); khẩn trương, nhanh nhạy và linh hoạt; tuyên truyền sâu rộng, tạo được sự tham gia, hưởng ứng tích cực, đồng thuận của người dân trong công tác phòng, chống dịch, hạn chế sự lây lan trong cộng đồng.

4- Khi tiếp nhận quà từ thiện từ các tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh, Hội Nông dân các huyện, thành phố cử cán bộ đến địa phận giáp ranh của huyện Vân Hồ, Phù Yên để nhận quà; bố trí người và phương tiện vận chuyển quà để trao tặng quà trong địa bàn và chuyển hồ sơ, hình ảnh, thông tin cho các tổ chức, cá nhân tặng quà biết. Khi tiếp nhận quà tặng của tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh ủng hộ phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay,

giữ khoảng cách, ... theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Đảm bảo việc tiếp nhận quà nhanh, gọn, trang trọng, chu đáo.

5- Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa hệ thống tổ chức Hội các cấp theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh Sơn La (Công văn số 368/UBKT-KSTTHC ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Sơn La); hạn chế việc tiếp xúc và gửi văn bản giấy. Trước mắt, Hội Nông dân các huyện, thành phố đăng ký sử dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT ioffice kết nối liên thông với tỉnh và UBND các cấp (khoảng 100.000 đồng/người/ tháng).

6- Hội Nông dân các huyện, thành phố thường xuyên bố trí trực lãnh đạo để phối hợp chỉ đạo xử lý công tác phòng, chống dịch 24/24 tại cơ quan, kể cả ngày nghỉ Tết cổ truyền Tân Sửu cho đến khi kiểm soát được dịch bệnh.

7- Tham gia cùng Ban Chỉ đạo huyện, thành phố rà soát, kiểm tra các điều kiện cần thiết chuẩn bị cho công tác phòng, chống dịch bệnh theo các phương án đã được phê duyệt để sử dụng trong trường hợp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch đến các cơ sở Hội và hội viên, nông dân. Báo cáo kết quả thực hiện về Hội Nông dân tỉnh qua (Ban Kinh tế - Xã hội) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo. *Lương Trung Hiếu*

Nơi nhận:

- Trung ương HND Việt Nam (b/c);
- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- UBND tỉnh Sơn La (b/c);
- Sở Y tế tỉnh Sơn La (b/c);
- Đồng chí Lưu Minh Quân, UVBTV, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy (b/c);
- Các đồng chí Ủy viên BCH HND tỉnh;
- Hội Nông dân các huyện, thành phố ;
- Trang thông tin của HND tỉnh;
- Lưu VT;(g15b).

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Lường Trung Hiếu